

# Nỗ lực đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện mùa cao điểm

21:41 26/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, Công ty Điện lực Bắc Kạn thời gian qua đã rất nỗ lực và tích cực tuyên truyền tiết kiệm điện đến các doanh nghiệp, người dân, đồng thời luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch sản xuất - kinh doanh của công ty.**

## **Chung tay tiếp sức tiết kiệm điện**

Hiện nay, không chỉ trên thế giới mà Việt Nam cũng đang chịu tác động lớn của hiện tượng El Nino và nắng nóng gay gắt diễn ra tại nhiều nơi trong cả nước đã làm tăng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của nhân dân, kết hợp với tình trạng thiếu mưa ở các tỉnh phía Bắc nên nước về các hồ thủy điện rất thấp đã ảnh hưởng rất lớn đến việc cung ứng điện trong mùa khô năm 2023. Đứng trước nguy cơ đó, nhằm thực hiện theo đúng chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Sở Công Thương tỉnh, để đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân năm 2023, Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hiện tiết kiệm điện năng hằng tháng 10% so với cùng kỳ.



*Công nhân Điện lực Ngân Sơn vận động khách hàng tiết kiệm điện.*

Thực hiện theo Văn bản số 2518/EVNNPC-KT về việc phân bổ khả dụng nguồn điện cho các Công ty Điện lực từ ngày 04-11/6/2023, theo đó tỉnh Bắc Kạn được phân bổ mức sử dụng điện cao nhất là 40MW, trong khi nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh khoảng 58MW. Nhằm đảm bảo an ninh hệ thống điện, tránh trường hợp phải cắt khẩn cấp từ lưới điện 110kV và 220kV, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện tại một số khu vực thuộc địa bàn các huyện, thành phố.

Đồng thời, Công ty Điện lực Bắc Kạn còn đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện như sử dụng, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 26°C trở lên; tắt giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, khuôn viên, các khu vực công cộng; tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc; vận động mọi đối tượng khách hàng tích cực tham gia vào việc sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả. Hơn nữa, Công ty Điện lực Bắc Kạn còn xây dựng kế hoạch, đào tạo nhân lực tuyên truyền viên, mỗi cán bộ công nhân viên trong Công ty đều là một tuyên truyền viên tiết

kiệm điện tích cực, luôn gương mẫu đi đầu trong công tác thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Qua thực tế đã triển khai một số nội dung cho thấy công tác tuyên truyền dần dần chuyển biến dẫn đến thay đổi thói quen sử dụng điện trong mỗi người dân, khách hàng tiến tới nâng cao nhận thức cộng đồng, từ việc tác động làm thay đổi nhận thức đến trở thành ý thức và hành động cụ thể trong việc sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả.

### **Hiệu quả từ mô hình “Gia đình tiết kiệm điện”**

Theo thống kê của ngành Điện, lượng điện tiêu thụ tại các hộ gia đình chiếm khoảng 35 - 40% tổng lượng điện tiêu thụ quốc gia. Do đó, việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả của mỗi người dân, gia đình có một vai trò rất quan trọng, không những góp phần giảm mức tiêu thụ điện, tiết kiệm chi phí cho gia đình, mà còn bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên quốc gia.

Trong những năm gần đây, chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã tạo ra sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, từ đó nâng cao nhận thức, tạo thói quen, kỹ năng sử dụng điện tiết kiệm cho các thành viên trong mỗi gia đình. Qua đó xây dựng mô hình gia đình tiết kiệm điện, hướng tới mục tiêu “Nhà nhà tiết kiệm điện, người người tiết kiệm điện”.



*Công nhân Điện lực tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong dân.*

Tiếp nối thành công của chương trình tiết kiệm điện trong những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn tiếp tục phát động chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” trong tháng 6/2023. Theo nội dung chương trình, yêu cầu 100% cán bộ công nhân viên trong công ty tham gia và để được công nhận danh hiệu “Gia đình tiết kiệm điện”, các hộ gia đình tham gia chương trình phải thực hiện tiết kiệm điện được ít nhất 10% lượng điện năng tiêu thụ so với các tháng cùng kỳ năm 2022, trường hợp có 02 hộ có % sản lượng điện tiết kiệm bằng nhau thì ưu tiên hộ có sản lượng điện tiêu thụ tháng 6/2023 cao hơn. Đồng thời sử dụng 1 trong 3 loại sản phẩm tiết kiệm năng lượng như: Các loại bóng đèn tiết kiệm điện; điều hoà có sử dụng công nghệ biến tần và bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời. Công ty đã thiết kế cơ cấu giải thưởng giành cho “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu” của tháng với 01 Giải Nhất (1.000.000 đồng); 02 Giải Nhì (mỗi giải 500.000 đồng); 03 Giải Ba (mỗi giải 300.000 đồng) và 50 Giải Khuyến Khích (mỗi giải 100.000 đồng). Điều này thực sự đã trở thành một phong trào thi đua tích cực trong mỗi cán bộ công nhân viên, ý thức tiết kiệm điện đang dần được hình thành và lan tỏa.



*Văn phòng Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hiện tận dụng ánh sáng tự nhiên nơi làm việc.*

Có thể đánh giá, mô hình “Gia đình tiết kiệm điện” được triển khai rộng khắp đến từng hộ gia đình bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực. Thành công từ chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” sẽ tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức sang hành động của cộng đồng xã hội. Từ đó góp phần giảm mức tiêu thụ điện nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho đời sống sinh hoạt của nhân dân trong điều kiện nguồn điện đang khó khăn, giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường, tiến tới thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung.

Với những giải pháp đã và đang thực hiện trong nhiều năm qua, công tác tuyên truyền tiết kiệm điện cùng những hành động thiết thực sẽ mang lại kết quả trong việc cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động kinh tế, văn hoá xã hội, sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/no-luc-day-manh-thuc-hien-tiet-kiem-dien-mua-cao-diem>